
sþ. 481. Fyrirspurn [300. mál]
til viðskiptaráðherra um þóknun til banka fyrir að hafa milligöngu um erlendar lántökur og
breytingar á óhagstæðum erlendum lánum.

Frá Kolbrúnu Jónsdóttur.

1. Hversu mikla þóknun hafa bankar tekið fyrir að hafa milligöngu um erlendar lántökur
s. 1. 3 ár?

2. Um hversu miklar upphæðir er að ræða í útgerðinni? Svar óskast sundurliðað á hvert
fiskiskip sem tekið hefur erlent lán eða greitt af erlendu láni s. 1. 3 ár.

3. Hvaða reglur gilda um slíka þóknun og hver er ábyrgð bankastofnana ef til vanskila
kemur?

4. Hefur verið reynt að breyta óhagstæðum erlendum lánum í hagstæðari lán bæði hvað
varðar gjaldmiðil og vexti?

Skriflegt svar óskast.


